

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.24 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.10-31.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.24 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.23 บาท แนวโน้มทรงตัวในทิศทางที่ยังแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.10-31.40 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว โดยมีปัจจัยชั่วคราวจากดอลลาร์แข็งค่า เป็นผลจากยูโรอ่อนค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และเงินเพื่อตำใญุโรโซน รวมถึงปอนด์อ่อนค่าลงจากความวิตกเกี่ยวกับเบริกซ์

* นอกจากนี้เขากล่าวว่าทิศทางสงครามการค้าที่ดูประนีประนอมเป็นบวกต่อดอลลาร์ หลังปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในการแถลงนโยบายประจำปีว่า ข้อตกลงการค้าใหม่ใดๆกับจีน จะต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทางโครงสร้าง เพื่อยุติการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม,ลดยอดขาดดุลการค้าที่ยืดเยื้อ และปกป้องงานของชาวอเมริกัน

* ฝ่ายเศรษฐกิจไทย ผลการประชุมนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย แม้จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย ที่ระดับ 1.75% แต่ก็ยังมีมุมมองที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงสำหรับตราสารหนี้ระยะสั้น แต่เป็นแรงหนุนค่าเงินบาทในช่วงนี้

* เขากล่าวว่า ในส่วนของค่าเงินบาท ในระยะนี้จะมีทิศทางแข็งค่าในช่วง 3 - 4 เดือนแรกของปี 62 ตามปัจจัยบวกภายในประเทศ อาทิ เป็นช่วงท่องเที่ยว รวมถึงการเมืองที่ชัดเจนขึ้น แต่หลังจากนั้นค่าเงินบาทอาจมีทิศทางอ่อนค่าได้

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.42 จากวานนี้ 96.39

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,627.85 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 608.59 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS